



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# โพสต์ทูเดย์

Post Today  
Circulation: 320,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/นโบายเศรษฐกิจ

วันที่: พุธที่ 10 สิงหาคม 2560

ปีที่: 15

ฉบับที่: 5299

หน้า: A5(31)

Col. Inch: 24.31 Ad Value: 21,879

PRValue (x3): 65,637

ศิลปิน: ชาว-คำ

หัวข้อข่าว: ลุ้นศก.โลกบวกคืนผู้ใช้ยางเพิ่มส่งผลราคาขยับ

## ลุ้นศก.โลกบวก คืนผู้ใช้ยางเพิ่ม ส่งผลราคาขยับ

โพสต์ทูเดย์ - กยท.เผยไตรมาสที่ยาง  
หวังราคาขยับสูงขึ้นตามการเติบโตของ  
ประเทศผู้ใช้รายใหญ่

นายธีรวิทย์ สุขสะอาด ผู้อำนวยการ  
ยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในฐานะ  
ผู้แทนประเทศไทย เปิดเผยว่า การประชุม  
ร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสภาคี  
ยางระหว่างประเทศ (ITRC) และคณะ  
กรรมการวิสาหกิจร่วมทุนยางระหว่างประเทศ  
(IRCo's BoD) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่  
ประชุมได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับแนว  
โน้มราคาขยับที่มีความผันผวนและปัจจัย  
ทางการตลาดที่ส่งผลกระทบต่อราคาขย  
งธรรมชาติ โดยเชื่อว่าจากปัจจัยเศรษฐกิจ  
ปัจจุบันจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น เพราะ  
อัตราการขยายตัวของประเทศ (จีดีพี)  
ของผู้ใช้ยางเป็นบวกทุกประเทศ คาด  
ว่าจะมีการใช้ยางเพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคา  
ขยงมีแนวโน้มจะขยับสูงขึ้น

ทั้งนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ  
(ไอเอ็มเอฟ) ประเมินว่าการเจริญเติบโต  
ของจีดีพีโลกในปี 2560 ในเดือน ก.ค.  
ที่ระดับ 3.5% สูงกว่าประมาณการก่อน  
หน้านี้ที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.4% เมื่อช่วง

เดือน ม.ค. 2560 โดยเฉพาะในประเทศ  
ผู้ใช้ยาง เช่น สหรัฐ ญี่ปุ่น ยุโรป และ  
อินเดีย จีดีพีมีการปรับตัวสูงขึ้นที่ 3.2%  
ขณะที่จีนปีนี้คาดว่าจีดีพีจะยังอยู่ที่ 6.7%  
ตามสภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจจริง  
ของจีนเพราะในช่วงไตรมาสแรก และ  
ไตรมาส 2 จีดีพีจีนสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้  
อยู่ที่ 6.9% แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ  
ที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบ 18 เดือน และ  
การเติบโตด้านอุตสาหกรรมยานยนต์  
จากประเทศผู้ใช้ยางเหล่านี้ ทั้งจีน ยุโรป  
และญี่ปุ่นมีการเติบโตขึ้นในทางบวกที่  
3.8%, 4.7%, และ 9.2% ตามลำดับ  
ทั้งนี้สมาคมอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ  
แห่งประเทศไทย (ANRPC) คาดว่า  
จะมีการขาดดุลความต้องการซื้อขาย  
ธรรมชาติจากทั่วโลก

นายธีรวิทย์ กล่าวว่ ใน 3 ประเทศให้  
ความสำคัญในเรื่องการจัดการอุปสงค์และ  
อุปทานให้สมดุลทั้งในระยะสั้น และระยะ  
ยาว ซึ่งประเด็นนี้ประเทศสมาชิกต่าง  
ให้การสนับสนุนแผนงานของรัฐบาลไทย  
ในการลดพื้นที่ปลูกยางพาราอย่างถาวร  
เพื่อเป็นการลดอุปทานของยางธรรมชาติ  
และประเทศสมาชิกจะดำเนินการพิจารณา  
มาตรการระยะยาวเป็นหลัก เพื่อเพิ่มการ  
ใช้ยางภายในประเทศของแต่ละประเทศ  
ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งการก่อสร้างถนน เขื่อน  
ยาง ฯลฯ โดยเชื่อว่าทิศทางของตลาด  
ขยงและราคาจะปรับตัวดีขึ้น ■



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## ประชาชาติ ธุรกิจ

Praekachart Tarakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่: พุธที่ 10 - อาทิตย์ 13 สิงหาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 4965

หน้า: 7 (ลำซาบ)

Col.Inch: 21.05 Ad Value: 21,050

PRValue (x3): 63,150

คลิ๊ป: ชาว-คำ

หัวข้อข่าว: รัฐหนุน49รง.กู้เงิน9,600ล้านแปรรูปยาง

# รัฐหนุน49รง.กู้เงิน9,600ล้านแปรรูปยาง

ดร.ธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางผันผวนให้เกิดเสถียรภาพด้านราคามากขึ้น ทาง กยท.จึงได้อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง หวังดูดซับยางออกจากระบบ ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น เป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการยางสามารถรับซื้อผลผลิตไปแปรรูปเป็นยางประเภทต่าง ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป โดยโครงการนี้กำหนดระยะเวลาโครงการตั้งแต่พฤษภาคม 2560-เมษายน 2562

และระยะเวลาในการอนุมัติวงเงินกู้จนถึงสิ้นสุดการชำระเงินกู้ตามโครงการ 1 ปี ไม่เกิน 30 เมษายน 2562 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 กับผู้เข้าร่วมโครงการ หรือคิดเป็นเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 1 หมื่นล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการ โดยใช้แหล่งสินเชื่อวงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว

“สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ 10,000 ล้านบาท จะเป็นผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางชั้นที่จัด

ทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 35 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวมประมาณ 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้จะสามารถดูดซับยางออกจากระบบประมาณร้อยละ 20 ของผลผลิตน้ำยางชั้นเป็นการผลักดันราคายางให้สูงขึ้นโดยใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และรักษาเสถียรภาพราคายางไม่ให้เกิดความผันผวนมากเกินไปจนจุดวิกฤต” ผู้ว่าการ กยท.กล่าว







การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

สมาคมน้ำยางข้นไทย <http://www.tla-latex.org>

Rating: ★☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 05:28

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท. จับมือ สมาคน้ำยางข้น ลงนาม MOU เน้น ส่งเสริมด้านการพัฒนาธุรกิจยางพารา  
ผสมผสานข้อมูลทางวิชาการ...

สมาคมน้ำยางข้นไทย  
THAI LATEX ASSOCIATION

รายงานราคาน้ำยาง

กยท. จับมือ สมาคน้ำยางข้น ลงนาม MOU เน้น ส่งเสริมด้านการพัฒนาธุรกิจยางพารา ผสานข้อมูลทางวิชาการ new

วันนี้ (4 สิงหาคม 2560) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และสมาคมน้ำยางข้นไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาข้อมูลข่าวสารและธุรกิจยางพารา โดยมี ดร.ธีรวิช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย และ นายชัยพจน์ เรืองวรรณวัฒนา นายกสมาคมน้ำยางข้นไทย เป็นผู้แทนจาก 2 หน่วยงาน ในการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกล่าว ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เน้นส่งเสริมด้านการพัฒนาธุรกิจยางพารา พร้อมผสมผสานข้อมูลทางวิชาการเพื่อพัฒนาวงการยางพาราไทย

ดร.ธีรวิช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า กยท.ในฐานะองค์กรกลางที่รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร ตระหนักถึงความสำคัญข้อมูลสารสนเทศอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนายางพาราไทย ซึ่งการร่วมมือกับสมาคมน้ำยางข้นไทยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาการส่งเสริม และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับยางพาราเพื่อพัฒนาด้านธุรกิจยางทั้งในและต่างประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรกรรมของไทย เพื่อนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยี และอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางบุคคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยแนวทางในความร่วมมือครั้งนี้ มีเป้าหมายสูงสุดในด้านการพัฒนากิจการยางพาราของประเทศให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเพิ่มมูลค่ายางพารา ด้านอุตสาหกรรม และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางให้ดีขึ้น ซึ่งจะเป็อีกแนวทางหนึ่งในการแก้ไขสถานการณ์ราคายางให้เกิดเสถียรภาพ สร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และวงการยางพาราทั้งระบบ

นายชัยพจน์ เรืองวรรณวัฒนา นายกสมาคมน้ำยางข้นไทย กล่าวว่า สมาคน้ำยางข้นไทยเป็นองค์กรภาคเอกชน จัดตั้งสมาคมเพื่อให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรสวนยาง ให้สามารถขายยางได้ในราคาที่ยุติธรรม สนับสนุนและส่งเสริมน้ำยางข้นของไทยให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ต้องการของลูกค้า รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ความสำเร็จในครั้งนี้เป็น การประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของสมาคมน้ำยางข้นไทยในการให้ความร่วมมือสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางพารา และการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราของประเทศ โดยเน้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับน้ำยางข้นเป็นหลัก ซึ่งเป้าหมายในดำเนินงานของทั้ง 2 หน่วยงานมีความสอดคล้องและมีเป้าหมายเดียวกัน ดังนั้น การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาข้อมูลข่าวสารและธุรกิจยางพารานี้ จึงถือเป็นการหมักกำลังร่วมกันบนพื้นฐานความเข้าใจอันดีต่อกัน และประสานผลประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ พัฒนาการศึกษา วิจัย และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับยางพารา เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อการพัฒนาวงการยางพาราไทยต่อไป





Kaset1009 www.kaset1009.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 05:51

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท.แนะสวนยางเฝ้าระวังโรคใบร่วง

## กยท.แนะสวนยางเฝ้าระวังโรคใบร่วง



**ดร.ธีรช สุขสะอาด** ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝน ถือเป็นช่วงที่เชื้อรา **ไฟทอฟธอรา (Phytophthora)** หรืออีกชื่อคือ **โรคใบร่วง** มักจะระบาดหนักในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะกับสวนยางพารา ซึ่งเชื้อราไฟทอฟธอราจะเข้าทำลายส่วนต่างๆ ของต้นยางได้แก่ ฝัก ใบ กิ่งก้าน และหน่อกรีดยาง ฝักที่ถูกทำลายจะเน่าดำ ค้างอยู่บนต้น ไม่แตก และร่วงหล่นตามธรรมชาติ กลายเป็นแหล่งพักตัวของเชื้อ และที่สำคัญ ผลผลิตยางจะเริ่มลดลงถ้าเชื้อราไฟทอฟธอราระบาด ทำให้ใบร่วงมากกว่า 20 % และหากปล่อยให้โรครุนแรงโดยไม่มีการควบคุมใบจะร่วงถึง 75 % ส่งผลให้ผลผลิตลดลง 30-50 %

ด้านลักษณะอาการเกษตรกรสามารถสังเกตอาการได้เด่นชัดที่ก้านใบ จะปรากฏรอยแผลช้ำสีน้ำตาลเข้มถึงดำตามความยาวของก้านใบ แผลบริเวณที่เป็นทางเข้าของเชื้อ มักมีหยดน้ำยางเล็กๆ เกาะติดอยู่ การเข้าทำลายที่ก้านใบนี้เองเป็นผลทำให้เกิดใบร่วงทั้งที่ใบยังมีสีเขียวสดอยู่ เนื่องจากเชื้อสร้างเนื้อเยื่อ abscission layer เมื่อน้ำมาสัมผัสเบาๆ ใบย่อยจะหลุดออกจากก้านใบโดยง่าย บนแผ่นใบย่อยเชื้ออาจเข้าทำลายที่ปลายใบ หรือขอบใบ เกิดแผลสีน้ำตาล มีลักษณะช้ำน้ำ ขยายติดต่อกันเป็นแผลใหญ่ ทำให้ใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแดงก่อนที่จะร่วง ทั้งนี้เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น สภาพอากาศเหมาะสมต่อการเติบโตของเชื้อราไฟทอฟธอรา พันธุ์ยางที่ปลูกอ่อนแอ ส่งผลให้ผลผลิตลดลงอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังพบว่าเชื้อนี้สามารถเข้าทำลายฝักยางได้ทุกระยะ ทำให้ฝักเน่า ถ้าความชื้นในอากาศสูงจะพบเชื้อราสีขาวเจริญปกคลุมฝัก ฝักที่ถูกทำลายจะเน่าดำค้างอยู่บนต้น ไม่แตกและร่วงหล่นตามธรรมชาติ กลายเป็นแหล่งเชื้อโรคในปฐพีถัดมา

สำหรับความรุนแรงของการเกิดโรคขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝน และจำนวนวันฝนตก รวมถึงอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อ อยู่ระหว่าง 25-28 องศา เชื้อนี้ต้องการน้ำเพื่อขยายพันธุ์ จึงระบาดได้ดีในสภาพอากาศเย็น ฝนตกชุก มีความชื้นสูงต่อเนื่องกันอย่างน้อย 4 วัน เช่น หน้าฝน หรือมีน้ำท่วมขัง และมีแสงแดดน้อยกว่า 3 ชั่วโมง ต่อวัน

ผู้อำนวยการ กยท. กล่าวต่อว่า สำหรับวิธีป้องกันเชื้อไฟทอฟธอรานั้น เกษตรกรควรปลูกยางพันธุ์ต้านทานโรค เช่น RRIT 251 และ RRIT 408 ในเขตและแหล่งปลูกยางที่ระบาดของโรค ไม่ควรปลูกยางพันธุ์ที่อ่อนแอ เช่น RRIM 600 หมั่นกำจัดวัชพืชและตัดแต่งกิ่งในสวนยาง ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นในยาง เมื่อพบโรคให้ใช้สารเคมี metalaxyl หรือ fosetyl-AI ทาที่หน่อกรีดเพื่อป้องกันโรคเส้นดำ เนื่องจากเป็นเชื้อเดียวกัน ต้นยางใหญ่ที่เกิดใบร่วงอย่างรุนแรงจนใบร่วงหมด ควรหยุดกรีดยาง และใส่ปุ๋ยบำรุงต้นยางให้สมบูรณ์





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

สมาคมยางชั้นนำไทย <http://www.tla-latex.org>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 05:29

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: ไทยอ้อย คาดราคายาง H2/60 ปรับตัวดีขึ้น หลัง ตปท. กลับมาซื้อ - นำท่วมภาคอีสานทำผลผลิตใน ปท.หาย ne

## สมาคมยางชั้นนำไทย THAI LATEX ASSOCIATION

### ไทยอ้อย คาดราคายาง H2/60 ปรับตัวดีขึ้น หลัง ตปท. กลับมาซื้อ - นำท่วมภาคอีสานทำผลผลิตใน ปท.หาย

นายกรกฎ กิตติพล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ.ไทยอ้อยยางพารา เปิดเผยว่า แนวโน้มราคายางพาราในช่วงครึ่งปีหลังมีโอกาสปรับตัวดีขึ้น โดยคาดว่าราคาจะอยู่ที่ใกล้เคียงกับประมาณ 60-70 บาท จากปัจจุบันที่ 52-23 บาท เพราะมองว่าผู้ซื้อในตลาดโลกได้กลับมาซื้อยางพาราแล้วจากที่ได้ชะลอการซื้อไปก่อนหน้านี้ รวมทั้งปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสาน ส่งผลให้กำลังการผลิตยางพาราในประเทศหายไประมาณ 30%

โดยปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกยางพาราอันดับหนึ่งของโลก และส่งออกไปตลาดจีนอันดับหนึ่ง สัดส่วนประมาณ 40% รองลงมาเป็นอินเดีย สหรัฐ เป็นต้น

สำหรับการส่งออกยางพาราในเดือนมิ.ย.60 มีมูลค่า 14,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 22.8% ขณะที่การผลิตยางพารา มีมูลค่า 28,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.7% ส่วนการส่งออกยางพาราในช่วง 6 เดือน (เดือนม.ค.-มิ.ย.) ปี 60 มีมูลค่า 113,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 55.1% และการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง 170,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53.2%

ด้านนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้จัดงานเจรจาการค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราระหว่างผู้นำเข้าต่างประเทศและผู้ประกอบการไทย โดยมีผู้ซื้อ ผู้นำเข้ากว่า 100 ราย จาก 25 ประเทศทั่วโลก เช่น อาเซียน จีน อินเดีย บังกลาเทศ ไต้หวัน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป สหรัฐฯ ฯลฯ ร่วมเจรจาซื้อขายผลิตภัณฑ์ยางพาราในครั้งนี้ คาดว่า จะเกิดมูลค่าการซื้อขายภาพรวมมากกว่า 15,000 ล้านบาท

"กิจกรรมการเจรจาการค้าครั้งนี้ จะมีความสำคัญสูงสุดต่ாதกรวมยางพาราไทยในการขยายตลาด และการสร้างพันธมิตรกับคู่ค้ารายใหม่ รวมทั้งยังเป็นการต่อยอดความสัมพันธ์ทางการค้ากับคู่ค้าต่างประเทศ โดยสินค้ายางพาราที่ได้รับความนิยมจากผู้นำเข้าต่างประเทศ ได้แก่ ยางล้อ ยางธรรมชาติ ยางมือยาง ยางคอมพาวด์ และผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ" รมว.พาณิชย์ กล่าว

ด้านนางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่ ผู้นำเข้ายางและผลิตภัณฑ์ยางใหญ่จากต่างประเทศที่ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้นำเข้าจากประเทศจีน อาทิ บริษัท ซิงต้าว่ ดับเบิ้ลสตาร์ ผู้ผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์ภายใต้แบรนด์ดับเบิ้ลสตาร์ ซึ่งเป็นแบรนด์อันดับ 1 ของจีน, บริษัท ซิงต้าว่ เซนซูรี ไทร์ ผู้ผลิตและจำหน่ายล้อรถยนต์และเครื่องปั้น มีชื่อเสียงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีกำลังการผลิต 27 ล้านล้อต่อปี และบริษัท กรวางโจว ซิโน รับเบอร์ ผู้นำเข้ายางพารารายใหญ่ของมณฑลกว่างต้ง

นอกจากนี้ ยังมีบริษัท บารุช อินดัสเตรียล คอมเพล็กซ์ จากอิหร่าน ผู้ผลิตยางรถยนต์และอะไหล่รถยนต์ทำจากยางพาราใหญ่อันดับ 1 ของประเทศ, บริษัท คาเว็กซ์ เบอร์อิต จากมาเลเซีย ผู้ผลิตยางอนามัยรายใหญ่ของโลก มีกำลังการผลิต 5 ล้านชิ้นต่อปี, บริษัท เตอะ เฮาเวิร์น รับเบอร์ อินดัสตรี จากเวียดนาม ผู้ผลิตนำเข้าและผู้ผลิตยางในรถจักรยาน ยักรยานยนต์ และรถบรรทุกประเภทต่างๆ เป็นต้น มาเจรจาซื้อขายกับผู้ประกอบการไทยรายสำคัญที่เข้าร่วมงาน อาทิ บมจ. ศรีตรังแอมโกลอินดัสตรี, บมจ.ไทยอ้อยยางพารา, บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

เทคโนโลยีชาวบ้าน <http://www.technologychaoban.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 05:39

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: เวที ITRC และ IRCo ชี้ ทิศทางตลาดและราคายางปรับตัวสูงขึ้น โดย 3 ประเทศสมาชิก

## เทคโนโลยีชาวบ้าน

### เวที ITRC และ IRCo ชี้ ทิศทางตลาดและราคายางปรับตัวสูงขึ้น โดย 3 ประเทศสมาชิก



เวที ITRC และ IRCo ชี้ ทิศทางตลาดและราคายางปรับตัวสูงขึ้น โดย 3 ประเทศสมาชิก ผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลก เตรียมแผนสร้างสมดุลระยะยาว มุ่งส่งเสริมใช้ยางในประเทศ เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ประชุมเวที ITRC และ IRCo's BoD ร่วมกันเสนอแนวทางมาตรการที่เป็นไปได้ในการเพิ่มราคายาง จากข้อมูล GDP ทั่วโลก และประเทศผู้ใช้อย่างปรับตัวสูงขึ้น เน้นมาตรการระยะยาวเพื่อเพิ่มการใช้ยางภายในประเทศผู้ผลิตเองให้มากยิ่งขึ้น ทั้งรัฐบาลไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย สามประเทศต่างมีความเชื่อมั่นต่อทิศทางของตลาดและราคายางว่าจะมีการปรับตัวตามปัจจัยพื้นฐาน ย้ำให้ความร่วมมือภายใต้กรอบของ ITRC เพื่อให้เกิดเสถียรภาพด้านราคาในระยะยาว

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยในฐานะผู้แทนประเทศไทย เผยว่า การประชุมร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (ITRC) และคณะกรรมการบริษัทร่วมทุนยางระหว่างประเทศ (IRCo's BoD) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ที่ประชุมได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มราคายางที่มีความผันผวนและปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลกระทบต่อราคายางธรรมชาติ แต่ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สะท้อนให้เห็นว่าราคายางจะต้องดีกว่าที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ฉะนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกรชาวสวนยาง และอุตสาหกรรมยางพาราแก่ประเทศผู้ผลิตทั้ง 3 ประเทศ ที่ประชุมจึงได้เสนอแนวทางมาตรการที่เป็นไปได้ในการเพิ่มราคายาง โดยจากการวิเคราะห์เชิงลึก เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคายางในตลาดล่วงหน้าทั้ง 3 แห่ง ซึ่งระบุว่า ตลาดล่วงหน้ามีปริมาณการขายที่สูงเกินไป กล่าวได้ว่า ในตลาดล่วงหน้าจะขายมากกว่าซื้อ เมื่อเทียบกับการเติบโตของ GDP ของประเทศผู้ใช้อย่างเป็นบวกทั้งหมด คาดว่าความต้องการใช้ยางธรรมชาติในปีนี้จะเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจของโลกที่ดีขึ้น ด้านกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประเมินว่า การเจริญเติบโตของ GDP โลกในปี พ.ศ. 2560 ในเดือนกรกฎาคมที่ระดับ 3.5% สูงกว่าประมาณการก่อนหน้านี้ที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.4% เมื่อช่วงเดือนมกราคม 2560 โดยเฉพาะในประเทศผู้ใช้อย่าง เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ยุโรป และอินเดีย GDP มีการปรับตัวสูงขึ้นที่ 3.2% ขณะที่ประเทศจีน ปีนี้คาดว่า GDP จะยังคงอยู่ที่ 6.7% ตามสภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจจริงของจีน เพราะในช่วงไตรมาส 1 และ 2 GDP ของจีนสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ อยู่ที่ 6.9% แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบ 18 เดือน และด้านอุตสาหกรรมยานยนต์จากประเทศผู้ใช้อย่างเหล่านี้ทั้ง จีน ยุโรป และ ญี่ปุ่นมีการเติบโตขึ้นในทางบวกที่ 3.8% , 4.7% และ 9.2% ตามลำดับ

ทั้งนี้ ปัจจัยแวดล้อมที่มีต่อผลผลิตยางในประเทศผู้ผลิต เช่น อินโดนีเซีย คาดว่า ในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะถึง จะมีผลผลิตที่ออกสู่ตลาดต่ำลง ส่วนในประเทศมาเลเซียและไทยจะลดลงเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยทางสมาคมอุตสาหกรรมยางธรรมชาติแห่งประเทศไทย (ANRPC) คาดว่า จะมีการขาดดุลความต้องการซื้อยางธรรมชาติจากทั่วโลก

**ดร.ธีรช ก่อแก้ว** เพิ่มเติมว่า ITRC และ IRCo จะยังคงติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มตลาดยาง ตลอดจนพิจารณามาตรการอื่น ๆ ที่เป็นไปได้ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับราคายาง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศสมาชิก ITRC จะได้รับประโยชน์สูงสุด โดยเน้นให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการอุปสงค์และอุปทานให้สมดุล ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งประเด็นนี้ ประเทศสมาชิกต่างให้การสนับสนุนแผนงานของรัฐบาลไทยในการลดพื้นที่ปลูกยางพาราอย่างถาวร ซึ่งจะเป็นการลดอุปทานของยางธรรมชาติประมาณ 360,000 เมตริกซ์ตันต่อปีในอนาคตอันใกล้

*“ทั้ง 3 ประเทศสมาชิกจะดำเนินการพิจารณามาตรการระยะยาวเป็นหลักเพื่อเพิ่มการใช้ยางภายในประเทศของแต่ละประเทศให้มากยิ่งขึ้น ทั้งการก่อสร้างถนน เชื้อเพลิง ฯลฯ เป็นต้น โดยรัฐบาลของทั้งสามประเทศมีความเชื่อมั่นต่อทิศทางของตลาดยางและราคาว่าจะมีการปรับตัวตามปัจจัยพื้นฐานที่สะท้อนเหล่านี้ และที่สำคัญ จะให้ความร่วมมือภายใต้กรอบของ ITRC เพื่อให้เกิดเสถียรภาพด้านราคาในระยะยาว”*



## กยท. ฝ่าติดตามน้ำท่วมอีสาน มอบน้ำดื่มกว่า 2,400 ขวด ช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อม จัดสรรเงินช่วยเหลือบรรเทาความ เดือดร้อน เร่งสำรวจพื้นที่เสียหายเพิ่มหลังน้ำลด



การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ฝ่าติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสาน เบื้องต้นพบเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 10 ราย ที่สวนยางได้รับความเสียหาย ซึ่ง กยท. พร้อมดำเนินการจัดสรรเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบอุทกภัย และเร่งสำรวจพื้นที่สวนยางที่ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมอีกครั้งหลังน้ำลดกลับสู่ภาวะปกติ นายวัฒนา คงแก้ว ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 จนถึงขณะนี้ พบว่าสวนยางภายใต้ความดูแลของ กยท. เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร นครพนม และกาฬสินธุ์ ที่ได้รับผลกระทบแน่นอนแล้ว แต่เนื่องจากบางพื้นที่ยังคงมีระดับน้ำท่วมขังสูง เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าสำรวจจำนวนสวนยางที่เสียหายได้ทั้งหมด "เบื้องต้นได้รับรายงานจาก กยท. จังหวัดนครพนม ว่า เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ ต.หนองบ่อ อ.นาแก มีสวนยางได้รับความเสียหายและเป็นไปตามเกณฑ์ได้รับการเยียวยาจาก กยท. ตามมาตรา 49 (5) ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบอุทกภัย จนทำให้สวนยางเกิดความเสียหาย ประมาณ 10 ราย ซึ่ง กยท. จะเร่งดำเนินการมอบเงินให้เกษตรกรที่สวนยางพาราเกิดความเสียหายรายละ 3,000 บาทโดยเร็วที่สุด" นายวัฒนา กล่าวผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กล่าวเพิ่มเติมว่า กยท. ได้จัดรถขนน้ำดื่ม กยท. จากกองจัดการโรงงาน 6 จำนวน 2,400 ขวด มอบให้กับจังหวัดสกลนครเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับผู้ประสบอุทกภัย ทั้งนี้ กยท. จะเร่งสำรวจและรวบรวมข้อมูลสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยเพิ่มเติม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางให้ทั่วถึงมากที่สุด

## กยท. ลั่น เตรียมยื่นมือให้ความช่วยเหลือสถาบันเกษตรกร ชาวสวนยาง ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยค้ำนอง

วันนี้ (28 ก.ค.60) กยท. เตรียมยื่นมือให้ความช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเสียหายจากการไม่ได้รับเงินที่ได้ขายผลผลิตให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เป็นมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท จากการเปิดจุดรวบรวมยางที่ "ลานคนเกษตร" ต.สัมปอ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โดยให้ตัวแทนกลุ่มสถาบันเกษตรกร ผู้ได้รับความเสียหายเข้าไปแจ้งและประสานงานได้ที่ กยท. เพื่อเป็นข้อมูล และ กยท. จะเร่งหาแนวทางช่วยเหลือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความเป็นธรรม และถูกต้องให้เร็วที่สุด ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า กรณีที่มีสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางได้รวบรวมผลผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง แต่ไม่ได้รับเงิน เป็นมูลค่ากว่า 50 ล้านบาทจากการเปิดจุดรวบรวมยางที่ "ลานคนเกษตร" ต.สัมปอ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ พบว่า มีหลายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจากทั่วประเทศนำผลผลิตมาขาย เนื่องจาก การเสนอราคาซื้อขายสูงกว่าท้องตลาด ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวได้มีการแจ้งความ ณ สภ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางอย่างมาก ดังนั้น หากตัวแทนกลุ่มสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเสียหายในกรณีนี้ สามารถเข้าไปแจ้งและประสานงานได้ที่ กยท. ในพื้นที่ที่ท่านสะดวกเพื่อเป็นข้อมูล ข้อเท็จจริง และ กยท. จะเร่งหาแนวทางช่วยเหลือ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความเป็นธรรม และถูกต้องให้เร็วที่สุด